

ชื่อเรื่อง	การนำหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการ ไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกัน ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา	วิทย์ สมศรีสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
หลักสูตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.	2567

---

### บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) ศึกษาการนำหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการ ไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการนำหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการ ไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศ อาชีพและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการนำหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการ ไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93

#### ผลการศึกษาพบว่า

การนำหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการ ไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กัมมัศกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน มากที่สุด รองลงมา คือ กัมมัธยาศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรม และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วิปากศรัทธาเชื่อวิปาก เชื่อผลของกรรมและตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

การนำหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการ ไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามเพศของประชาชนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิปากศรัทธาเชื่อวิปาก เชื่อผลของกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง

การนำหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการ ไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามอาชีพโดยภาพรวมและทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การนำหลักหลักศรัทธาของชาวพุทธ 4 ประการไปใช้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในเขต  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05